



แผนการจัดการความรู้ที่ 2 ของกรมป่าไม้

แบบฟอร์มที่ 1 การจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ ของส่วนราชการ				
ชื่อส่วนราชการ : สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้				หน้าที่ : 1/1
ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์ (Objective)	ตัวชี้วัด (KPI) ตามคำรับรอง	เป้าหมาย ของตัวชี้วัด	องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติ ราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์
การอนุรักษ์และพัฒนา ศักยภาพและ การจัดการการใช้ ประโยชน์ ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้อย่างสมดุล บูรณาการสอดคล้องกับ แนวทางการพัฒนา ที่ยั่งยืน	ทรัพยากรป่าไม้ได้รับ การบริหารจัดการอย่างมี ประสิทธิภาพ	ระดับความสำเร็จ ของการส่งเสริม การจัดการ ป่าชุมชน	142 หมู่บ้าน	1. การสร้างและพัฒนาศักยภาพ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานส่งเสริม การจัดการป่าชุมชน 2. การพัฒนาอาชีพด้านป่าไม้ 3. เทคนิคการจัดการผลผลิตจาก ป่าชุมชน 4. การพัฒนาสื่อส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ด้านการบริหาร จัดการป่าชุมชน
องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาจัดทำแผนการจัดการความรู้ คือ				
แผนการจัดการความรู้ สำนักจัดการป่าชุมชน	ประเด็นยุทธศาสตร์ : การอนุรักษ์และพัฒนาศักยภาพและการจัดการการใช้ประโยชน์ ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้อย่างสมดุล บูรณาการสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน			
	องค์ความรู้ที่จำเป็น : เทคนิคการจัดการผลผลิตจากป่าชุมชน			
	เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : 1. เนื่องจากการดำเนินการพัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาเทคนิคการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนในพื้นที่โดยมิได้จัดรวบรวมองค์ความรู้เหล่านั้นให้เป็นระบบโดยเฉพาะองค์ความรู้ที่ เกี่ยวกับเทคนิคการจัดการผลผลิตจากป่าชุมชนทำให้ข้อมูลไม่ได้รับการใช้ประโยชน์เท่าที่ควร จึงต้องจัดทำองค์ความรู้ด้านเทคนิคการจัดการผลผลิตจากป่าชุมชน 2. เนื่องจากในปัจจุบันมีการแข่งขันทั้งในด้านเทคโนโลยีและข่าวสารข้อมูลรวมถึงเทคนิคต่าง ๆ ในการจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิตให้เกิดความคุ้มค่า สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกระบวนการผลิตนั้น ๆ จึงเป็นเหตุให้ทั้งภาครัฐและเอกชนต้องคำนึงถึงเทคนิคต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคนิคเพื่อ เพิ่มผลผลิตจากป่าชุมชน 3. เนื่องจากบุคลากรในภาพรวมยังขาดทักษะ ความรู้เชิงลึก ความเชี่ยวชาญของการพัฒนา เทคนิคการจัดการผลผลิต และไม่มีบุคลากรเข้ามาฝึกอบรม จึงจำเป็นต้องเกิดการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาอย่างมีระบบเพื่อให้เกิดการดำเนินการที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน			



	หน้าที่ : 2/2
	4. เพื่อจัดเก็บข้อมูลที่ได้และเป็นแนวทางการจัดทำเทคนิคให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการนำพัฒนาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 5. เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องและบรรลุตามประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักจัดการป่าชุมชน
	ตัวชี้วัดตามคำรับรองและเป้าหมายที่เลือกใช้วัดการทำ KM : • ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ (1) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ; 142 หมู่บ้าน
ผู้ทบทวน : (นายสุนันต์ อรุณนพรัตน์) รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO)	ผู้อนุมัติ : (นายสมชัย เพียรสถาพร) อธิบดีกรมป่าไม้ ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ (CEO)



แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)

ส่วนราชการ : สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้

หน้าที่ : 1/2

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การอนุรักษ์และพัฒนาศักยภาพและการจัดการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้อย่างสมดุล
บูรณาการสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน

องค์ความรู้ที่จำเป็น (K) : เทคนิคการจัดการผลผลิตจากป่าชุมชน

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคำรับรอง : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้


(1) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

เป้าหมายของตัวชี้วัดตามคำรับรอง : ระดับ 5 (142 หมู่บ้าน)

ลำดับ	กิจกรรมการจัดการความรู้	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	กลุ่ม เป้าหมาย	หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ (ผล)	หมายเหตุ
1	การปฐมนิเทศความรู้ - การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การจัดทำแผนพัฒนา องค์การ สำนักจัดการป่าชุมชน"	3 วัน/รุ่น	จำนวนองค์ความรู้ ที่มีใช้ในการส่งเสริม การจัดการป่าชุมชน	1 เรื่อง	ข้าราชการและ เจ้าหน้าที่ ป่าชุมชนจำนวน 80 คน	ส่วนอำนวยการ		
2	การสร้างและแสวงหาความรู้ - จัดตั้งคณะทำงานเพื่อรวบรวม องค์ความรู้ภายในขอบเขตที่ จำเป็น	เดือน พ.ย.52- ส.ค.53	จำนวนเรื่องที่ศึกษา และรวบรวม	16 เรื่อง	เจ้าหน้าที่ชุมชน และ ปราชญ์ท้องถิ่น ด้านป่าชุมชน	ส่วนพัฒนา วนศาสตร์ชุมชน		
	- การศึกษา Best Practice จาก แหล่งความรู้ต่างเกี่ยวกับ ความสำเร็จในการรณรงค์การ บริหารจัดการป่า	เดือน ม.ค.52- มิ.ย.53	จำนวน Best Practice	2 เรื่อง	ป่าชุมชนที่ ประสบผลสำเร็จ	ส่วนส่งเสริม การจัดการป่าชุมชน		
3	การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ - การรวบรวมข้อมูลหรือความรู้ และจัดทำเป็นเอกสารเพื่อ การจัดการป่าชุมชน	เดือน ต.ค.52- ก.ย.53	จำนวนเรื่อง	- อย่างน้อย 1 เรื่อง	1.เจ้าหน้าที่ กรมป่าไม้ 2.ประชาชนและ ชุมชนต่างๆ	ส่วนส่งเสริม การจัดการ ป่าชุมชน		
	- พัฒนาฐานข้อมูลฯ	เดือน ต.ค.52- ก.ย.53	-จำนวนเรื่อง ฐานข้อมูล	- อย่างน้อย 1 เรื่อง				
	- ประชุมคณะทำงานเพื่อ กำหนดหมวดหมู่ประเภทของ ความรู้ที่จำเป็นและกำหนด เทคนิคในการจัดการผลผลิต จากป่าชุมชน	เม.ย.53	- ประเภทของ หมวดหมู่ความรู้ รูปแบบเทคนิคการ จัดการผลผลิตจาก ป่าชุมชนที่จะ นำไปใช้เผยแพร่	ไม่น้อยกว่า 4 เรื่อง	- เจ้าหน้าที่ของรัฐ ด้านป่าชุมชนและ ประชาชน	ส่วนส่งเสริมการ มีส่วนร่วม		
4	การประมวลและกลั่นกรอง ความรู้ ผลิตสื่อในรูปแบบสิ่งพิมพ์ วิทยุทัศน์และ สื่ออิเล็กทรอนิกส์	เดือน ม.ค.- ก.ย.53	- จำนวน ประเภทสื่อ	- อย่างน้อย 1 ประเภท	- เจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ปฏิบัติงานด้าน การส่งเสริมการ จัดการป่าชุมชน และประชาชน ทั่วไป	ส่วนอำนวยการ		



แผนการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ 2553
กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	กิจกรรมการจัดการความรู้	เวลา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	กลุ่ม เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ	หมายเหตุ
5	การเข้าถึงความรู้ - การประชาสัมพันธ์	ม.ค.-ก.ย.53	จำนวน ช่องทางการ ประชาสัมพันธ์	2 ช่องทาง	ประชาชนและ หน่วยงานต่างๆ	ส่วนพัฒนา วนศาสตร์ชุมชน		
	- การจัดฝึกอบรม		จำนวนผู้เข้าอบรม	400 คน				
	- การแจกจ่ายคู่มือหรือสื่อต่างๆ ให้กับผู้ปฏิบัติงาน	ม.ค.-เม.ย.53	จำนวนบุคลากร ผู้ ปฏิบัติที่ได้รับคู่มือ	ไม่น้อยกว่า 200 คน				
6	การแข่งขันแลกเปลี่ยนความรู้ - ศูนย์ข้อมูลป่าชุมชนประจำ หมู่บ้านเพื่อรวบรวมข้อมูล เทคนิคการจัดการเครือข่ายป่า ชุมชนและผลผลิตจากป่าชุมชน	ต.ค.52-ก.ย.53	จำนวนศูนย์ข้อมูลป่า ชุมชนประจำหมู่บ้าน	350 หมู่บ้าน	ประชาชน/หมู่บ้าน ที่ได้รับอนุมัติจัดตั้ง ป่าชุมชน/เจ้าหน้าที่ ของรัฐ	ส่วนส่งเสริมการ มีส่วนร่วม		
	- จัดทำเว็บไซต์เทคนิคการ จัดการผลผลิตจากป่าชุมชน		จำนวนเว็บไซต์	1 เว็บไซต์				
	เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์		จำนวนเรื่อง/เล่ม	อย่างน้อย 8 เรื่อง				
	- สัมมนา เจ้าหน้าที่ของรัฐและ ราษฎรในการพัฒนาเทคนิคการ จัดการผลผลิตจากป่าชุมชน		จำนวนผู้เข้าร่วม สัมมนา	อย่างน้อย 910 คน				
7	การเรียนรู้ - จัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจในรูปแบบต่างๆที่ใช้ ในการจัดการป่าชุมชนและ สามารถถ่ายทอดไปยังชุมชนที่ เข้าร่วมโครงการได้	ธ.ค.52-มี.ค. 53	จำนวนผู้ที่ได้รับการ ถ่ายทอดความรู้	อย่างน้อย 200 คน	เจ้าหน้าที่ของรัฐ ด้านป่าชุมชน ส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาค	ส่วนส่งเสริม การจัดการป่าชุมชน		
	- เผยแพร่เรื่องฐานข้อมูล ให้บุคลากรในโครงการและ บุคลากรทั่วไปในรูปแบบต่างๆ ที่ใช้ในการจัดการป่าชุมชน ไปใช้ให้เกิดประโยชน์	พ.ย.52-ก.ย. 53	จำนวนครั้งที่ ผู้เข้ามาชม website กรมป่าไม้	334 ครั้ง				
8	การยกย่องชมเชยและ การให้รางวัล	เดือน ก.ย.53	จำนวนผู้ได้รับรางวัล	อย่างน้อย 1 ราย	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตามแผนการจัด ความรู้	ส่วนอำนาจการ		
ผู้ทบทวน : 				ผู้อนุมัติ : 				
(นายสุนันต์ อรุณนพรัตน์) รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO)				(นายสมชัย เพียรสถาพร) อธิบดีกรมป่าไม้ ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ (CEO)				